



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tu Mơ Rông, ngày 15 tháng 4 năm 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thông tin phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022 diễn ra vào chiều ngày 15/4/2022 tại Kon Tum

Chiều ngày 15/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tổ chức họp báo thông tin về phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022. Đồng chí Võ Trung Mạnh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông chủ trì buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum; Trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện: Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông cùng 30 Phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh Kon Tum và các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND huyện đã báo cáo các nội dung về phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022. Cụ thể: từ ngày 22/4 đến ngày 26/4/2022 tại huyện Tu Mơ Rông sẽ có các hoạt động trong Phiên chợ: 1. Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, sản phẩm đặc hữu (*trực tiếp và trực tuyến trên trang thương mại điện tử*); 2. Diễn đàn Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch; 3. Hoạt động Du lịch Famtrip Caravan khoảng 400 khách gồm: các đoàn Caravan (Bình Dương; Tp Hồ chí Minh; Đà Nẵng...) tham quan phiên chợ và các điểm du lịch của huyện; 4. Phát động chiến dịch “và rừng sẽ lên xanh”; 5. Hoạt động Văn hóa, văn nghệ thể thao: Khai mạc Giải bóng đá cúp K5 huyện Tu Mơ Rông ; Liên hoan âm thực huyện Tu Mơ Rông lần thứ nhất và Liên hoan Cồng chiêng; 6. Hoạt động ngày hội định hướng nghề nghiệp và việc làm.

Tại buổi họp báo, Phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh Kon Tum và các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc cơ sở hạ tầng để cho du khách từ xa đến tham quan và lưu trú tại huyện, công tác bảo tồn giống Sâm Ngọc Linh, việc chống Sâm giả trong phiên chợ.

Các ý kiến, thắc mắc của Phóng viên cơ bản được UBND huyện trả lời trực tiếp tại buổi họp báo.

Kết luận buổi họp báo, thay mặt lãnh đạo huyện, Đồng chí Võ Trung Mạnh- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cảm ơn phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh Kon Tum và các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã luôn quan tâm, đồng hành cùng sự phát triển của huyện.

Đồng chí khẳng định: Đây là lần đầu tiên huyện Tu Mơ Rông nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh. Phiên chợ lần này nhằm giới thiệu, quảng bá về cây Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu đặc hữu của huyện Tu Mơ Rông đến với du khách, nhà đầu tư; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, người dân gặp gỡ, tìm hiểu, liên kết phát triển vùng nguyên liệu, thu mua, chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dược liệu, sản phẩm OCOP, và các sản phẩm đặc hữu của H.Tu Mơ Rông.

Theo đó, phiên chợ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26.4 tại Quảng trường trung tâm huyện Tu Mơ Rông với sự tham gia của 44 gian hàng, chủ yếu là Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, sản phẩm đặc hữu (thô và chế biến) của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong, ngoài tỉnh...; Ngoài ra, huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức phiên chợ trực tuyến 10 ngày (từ 22.4 đến 2.5.2022) trên Trang thương mại điện tử của tỉnh Kon Tum.

Song song với thời gian tổ chức phiên chợ Sâm, huyện Tu Mơ Rông còn tổ chức các hoạt động như: diễu hành Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch; du lịch Famtrip Caravan khoảng 400 khách gồm các đoàn Caravan từ Bình Dương, TP.HCM, Đà Nẵng... đến tham quan phiên chợ và các điểm du lịch của huyện; phát động chiến dịch “và rừng sẽ lên xanh”; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao; ngày hội định hướng doanh nghiệp và việc làm; hoạt động tư vấn tuyển dụng của các đơn vị tư vấn việc làm, các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng.

UBND huyện đã có các giải pháp thâm định đối với những loại sâm củ tham gia phiên chợ. Theo đó, các doanh nghiệp ngoài tỉnh đưa sản phẩm đến tham gia phiên chợ sâm đối với sâm củ cần xác nhận của thôn, xã nơi trồng sâm để xác định nguồn trồng sâm. Ngoài ra, huyện đã thành lập 1 tổ thâm định sâm bao gồm những cán bộ, người dân trực tiếp trồng sâm lâu năm. Nếu nghi ngờ về sản phẩm thì huyện sẽ gửi sâm đi giám định gen, mọi chi phí do doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

Đối với các đoàn khách Caravan, UBND huyện Tu Mơ Rông đã liên hệ Sở VII-TT-DL, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kon Tum sắp xếp, bố trí cơ sở lưu trú cho các thành viên của đoàn, cũng như bố trí các địa điểm tham quan, du lịch để quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người của huyện Tu Mơ Rông nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung.

UBND huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông; đồng thời mong rằng các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành với huyện để tuyên truyền, quảng bá phiên chợ Sâm Ngọc Linh gắn với quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc hữu huyện Tu Mơ Rông năm 2022 thành công tốt đẹp.